



GGC ร่วมให้ข้อมูลในงาน “Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(วันที่ 1 มีนาคม 2564) นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ เป็นผู้แทนผู้บริหารบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในงาน “Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง Board Room ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4

นางสาววัลภา และ นายเอกพงศ์ ได้ชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ลงทุนว่า ในปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวนทางธุรกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการรับมือ การบริหารจัดการและควบคุมกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด 18,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 39 และมี Adjusted EBITDA จำนวน 1,092 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 และมีกำไรสุทธิจำนวน 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 496 โดยสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ถึงร้อยละ 42 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มดิบจากมาตรการการปรับอัตราส่วนผสมขั้นต่ำไปโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลง

ส่วนปริมาณการขายแพตตีแอลกอฮอล์ปรับลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากปริมาณสต็อกน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานของประเทศผู้นำอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับความคืบหน้าโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้ง 2 โครงการยังคงดำเนินงานได้ตามแผนงาน

- โครงการ Refined Glycerine แห่งที่ 2 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้กำลังการผลิตติดตั้ง 20,000 ตันต่อปี ด้วยเงินลงทุน 363 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยและตอบสนองความต้องการของกลีเซอรินในระยะยาว และมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 51,000 ตันต่อปี
- โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้ากว่า 86% ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 1 ของปี 2565 จะสามารถประกาศการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งการลงทุนในระยะที่ 1 นั้นจะทำให้ GGC เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีครบทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล ที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมและติดตามชมย้อนหลังการจัดกิจกรรม “Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ได้ผ่านช่องทาง www.set.or.th/oppday, SET Application, YouTube และ Facebook SET Opportunity Day